
2315. fundur stjórnar Knattspyrnusambands Íslands (aukafundur) var haldinn föstudaginn 4. 
október 2024 og hófst kl. 12:30.  Fundurinn var haldinn á Teams. 
 
 
Mættir stjórnarmenn:   
Þorvaldur Örlygsson formaður 
Helga Helgadóttir varaformaður 
Ingi Sigurðsson varaformaður 
Halldór Breiðfjörð Jóhannsson 
Orri Vignir Hlöðversson 
Pálmi Haraldsson 
Sveinn Gíslason 
Tinna Hrund Hlynsdóttir 
Unnar Stefán Sigurðsson 
Þorkell Máni Pétursson 
Á Teams: (allir). 

Mættir starfsmenn:   
Eysteinn Pétur Lárusson framkvæmdastjóri 
Ómar Smárason samskiptastjóri sem ritaði 
fundargerð 
Mættir gestir:   
Hallgrímur Þór Sigurðsson arkitekt 
Hannes Frímann Sigurðsson 
byggingatæknifræðingur og verkefnastjóri 

 
 
Fundargerð síðasta stjórnarfundar var þegar samþykkt rafrænt.  
Þorvaldur Örlygsson formaður KSÍ bauð stjórnarmenn og gesti velkomna og fór yfir dagskrá 
fundarins. 
 
Dagskrá:   
 

1. Framkvæmdir á Laugardalsvelli. 
a. Kostnaðaráætlun og tímaáætlun vegna  framkvæmda við Laugardalsvöll var lögð 

fram.  Þorvaldur Örlygsson formaður KSÍ fór stuttlega yfir stöðu mála og þá vinnu 
sem farið hefur fram síðustu vikur.  Hannes Frímann Sigurðsson 
byggingatæknifræðingur og verkefnastjóri og Hallgrímur Þór Sigurðsson arkitekt 
kynntu helstu þætti verkefnisins, m.a. verkáætlun, kostnaðaráætlun og tímaáætlun, 
og svöruðu ýmsum spurningum stjórnarmanna. 

b. Formaður og framkvæmdastjóri KSÍ óskuðu eftir heimild stjórnar KSÍ til að ganga til 
samninga við SIS International um lagningu á hybrid grasi á Laugardalsvöll.  Tillagan 
var samþykkt. 

 
 

 
Fundi slitið kl. 13:15 
Fundarritari:  Ómar Smárason 
Næstu stjórnarfundir eru fyrirhugaðir 23. október og 27. nóvember. 


